

# KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP XÃ THỤY CHÍNH VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

## THỤY CHÍNH

# Phát huy truyền thống cách mạng xây dựng nông thôn mới nâng cao

65 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thụy Chính (Thái Thụy) luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tích trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Thụy Chính là một trong những xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao.



Lĩnh vực may mặc tại xã Thụy Chính đang phát triển.

### Tự hào vùng đất anh hùng

Xã Thụy Chính được thành lập tháng 6/1955 trên cơ sở chia tách từ xã Đại An trước đây. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, xã còn gọi là Ba Làng Lạn là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Trải qua quá trình hình thành và phát triển làng xã, nhân dân Thụy Chính đã xây dựng cho mình truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất, giàu lòng yêu nước, anh dũng và kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đã chiến đấu anh dũng với bề dày thành tích: 17 trận chiến đấu và phục vụ chiến đấu chống thực dân Pháp tàn ác. Điển hình là trận cầu Lạng, ngày 28/2/1950. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, toàn xã có 149 thanh niên lên đường tham gia chiến đấu, chiếm 9,3% dân số; 105 thanh niên tham gia dân quân du kích bảo vệ làng xóm; hàng trăm người tham gia dân công hỏa tuyến; huy động nhân dân đào đắp gần 5km hào, hầm công sự, lũy chiến đấu bảo vệ



Xã Thụy Chính xây dựng đường giao thông trục thôn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

làng với khoảng 15.000m<sup>3</sup> đất và cung cấp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm để nuôi quân đánh giặc. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Thụy Chính tiếp tục chung sức chung lòng cùng cả nước đóng góp với người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Toàn xã có 691 lượt người tình nguyện lên đường nhập ngũ, 83 thanh niên xung phong, đóng góp 6.240 tấn lương thực, 1.060 tấn thực phẩm, trở thành quê

hương điển hình trong phong trào sản xuất, chăn nuôi giỏi của tỉnh. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, toàn xã có 128 liệt sĩ, 106 thương bệnh binh, 80 người bị nhiễm chất độc da cam, 14 mẹ Việt Nam anh hùng. Với những thành tích đó, Thụy Chính vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp cùng nhiều huân chương, huy chương cao quý.

### Tiên phong xây dựng NTM nâng cao

Bước vào thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến nay, trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Thụy Chính đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Mặc dù xa trung tâm huyện, không có nhiều lợi thế phát triển kinh tế nhưng xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực, nhất là tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, ngành, sự đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân, con em xa quê xây dựng xã đạt chuẩn

NTM vào năm 2015. Sau khi đạt chuẩn xã NTM, Thụy Chính luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Địa phương đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Ông Vũ Đình Thôn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: HTX tổ chức thực hiện tới 5 loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất cho các thành viên, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nông sản hàng hóa, liên kết với doanh nghiệp tạo sinh kế bền vững cho bà con. Điển hình, HTX đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung để ổn định phát triển sản xuất, trồng trọt. Từ năm 2017 đến năm 2020, HTX đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed sản xuất lúa giống trên cánh đồng 37ha thuộc thôn Miếu, thôn Chính, thôn Hòe Nha. Nhờ vậy, tỷ lệ cây lúa năng suất, giá trị cao đạt 75 - 80% điện tích, năng suất bình quân đạt 12,5 - 13 tấn/ha/năm.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, Thụy Chính tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Hiện trên địa bàn xã có 1 công ty giày da, 2 xưởng may mặc thu hút hơn 450 lao động với thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, một số lao động tham gia các tổ thợ xây dựng và một số lĩnh vực khác, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 50 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%. Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã đã làm tốt công tác dân vận, vận động người dân ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần, góp phần làm cho diện mạo NTM ngày càng khang trang. Cùng với nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, người dân tự bàn bạc, thống nhất đóng góp

tiền của, công sức, hiến đất để mở rộng đường. Đến nay, 100% tuyến đường trục xã, trục thôn, xóm ở Thụy Chính được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chí NTM nâng cao. Ông Lê Xuân Hạnh, Trưởng thôn Hòe Nha cho biết: Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, thôn đã họp toàn thể nhân dân để lên kế hoạch đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia. Khi mở rộng các tuyến đường, các gia đình tự nguyện đóng góp từ 1 - 2 triệu đồng/hộ, có những con em xa quê ủng hộ từ 50 - 70 triệu đồng để làm đường. Ngoài ra, thôn còn huy động kinh phí của người dân để xây dựng nhà văn hóa thôn, khu thể thao để tổ chức các hoạt động văn hóa và vui chơi giải trí của trẻ em. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng NTM nâng cao, Thụy Chính còn quan tâm thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Toàn xã hiện có 100% hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt; 100% chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được phân loại, xử lý đúng quy định. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn. Hàng tháng tổ chức cho nhân dân vệ sinh chung toàn xã. Ngoài ra, xã còn huy động người dân mua trên 200 thùng đựng rác thải sinh hoạt để thực hiện phân loại rác tại nguồn. Có 400 hộ được đầu tư các thùng đựng rác, nắp hố rác và hướng dẫn kỹ thuật phân loại, xử lý rác thải ngay tại gia đình bảo đảm đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức cho nhân dân trồng hơn 8km đường hoa trải dài khắp các trục đường thôn, xóm trong xã, tạo cảnh quan, điểm nhấn cho làng quê.

Với những kết quả trong xây dựng NTM nâng cao, đầu tháng 1 năm nay, Thụy Chính được Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định hoàn thành 11/11 tiêu chí xã NTM nâng cao. Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2505 công nhận xã Thụy Chính đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019.

TRẦN TUẤN

### Ông Nguyễn Huy Phóng, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Chính



Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong xây dựng NTM nâng cao tại địa phương chính là đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh làm tốt công tác dân vận, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên ở các thôn, xóm đã thực sự gương mẫu, tiên phong trong việc tham gia xây dựng NTM. Ngoài ra, địa phương đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, nhất là con em xa quê hướng về quê hương góp công sức xây dựng NTM nâng cao; công khai, dân chủ, minh bạch trong huy động, sử dụng kinh phí đóng góp, ủng hộ của người dân.

### Ông Nguyễn Văn Diện, Chủ tịch UBND xã Thụy Chính



Dù đã về đích NTM nâng cao nhưng địa phương xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, thời gian tới UBND xã sẽ tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, trong đó làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa, sự ủng hộ của con em xa quê để đầu tư nâng cấp các công trình NTM phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

### Ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Chi bộ thôn Hòe Nha, xã Thụy Chính



Nhiều năm làm cán bộ cơ sở, gần bó với quê hương song tôi chưa bao giờ thấy xã mình khang trang, đổi mới đến như vậy. Đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, đèn điện sáng trưng; hoa nở rực rỡ hai bên đường trục xã, trục thôn; không khí trong lành, mát mẻ, yên tĩnh, là môi trường sống rất lý tưởng. Thành quả của ngày hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao.

### Bà Nguyễn Thị Quý, 90 tuổi, thôn Hòe Nha, xã Thụy Chính



Mặc dù tuổi cao, sức yếu không thể trực tiếp cùng bà con mở rộng đường làng, ngõ xóm nhưng tôi đã vận động con cháu đang sinh sống, làm việc ở xa phải luôn hướng về quê hương, ủng hộ kinh phí cùng nhân dân trong thôn chung tay xây dựng, mở rộng đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, khu thể thao.

### Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Miếu, xã Thụy Chính



Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM nâng cao, thời gian qua, bên cạnh việc tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công mở rộng đường làng, ngõ xóm, tôi cũng tích cực tham gia cùng chị em phụ nữ trong xã tổ chức dọn cỏ dại hai bên đường trục xã, thôn để trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, hàng tuần, tôi cũng cùng với mọi người thực hiện việc chăm sóc hoa. Mặc dù có vất vả thêm chút ít nhưng nhìn những đường hoa rực rỡ thì em cũng phấn khởi và háng say làm cỏ, cắt tỉa cây.

MAI TRANG

**Xây dựng nông thôn mới nâng cao, toàn xã đã huy động hơn 84 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn hiến đất làm đường và hàng trăm ngày công lao động.**

**Thực hiện bê tông hóa 3,7km đường giao thông trục xã, 4,1km đường trục thôn; 2km máng tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân; gần 6,24km rãnh tiêu thoát nước khu dân cư, tu sửa, nâng cấp sân vận động, sân thể thao xã, xây mới bếp ăn và nhà hiệu bộ Trường Mầm non xã; xây dựng 1 cổng chào, 8 cột treo băng biển qua trục đường chính, xây bốn trồng cây bóng mát và bốn hoa, cây cảnh...**



Thu hoạch lúa mùa tại xã Thụy Chính.



Cơ sở vật chất trường học được đầu tư góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.



Phụ nữ xã Thụy Chính chăm sóc đường hoa.